

ชื่อเรื่อง	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อป้องกันการเกิดโรคฟันผุ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร
ชื่อ-สกุลนักศึกษา	รังสรรค์ ศิริวงษ์จันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.จีระศักดิ์ ทัพพา
หลักสูตร	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	การจัดการระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ.	2567

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา ความรู้ การรับรู้ในแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพช่องปาก และพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อการป้องกันการเกิดโรคฟันผุ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ จำนวนเงินที่ได้มาโรงเรียนต่อวัน อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง ความรู้ แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อป้องกันการเกิดโรคฟันผุ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร ใช้ทฤษฎีด้านความรู้ และแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา สมมติฐานการศึกษา คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ จำนวนเงินที่ได้มาโรงเรียนต่อวัน อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง ความรู้ แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อป้องกันการเกิดโรคฟันผุ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตที่รับผิดชอบพื้นที่อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร จำนวน 206 คน นำไปคำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเคชีและมอแกน ด้วยการสุ่มแบบเป็นระบบ ได้จำนวน 131 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคว้สแคว สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสเปียร์แมน

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 1) มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากอยู่ในระดับมาก มีการรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพช่องปาก ในการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุ ความรุนแรงของโรคฟันผุ และอุปสรรคต่อการป้องกันโรคฟันผุ อยู่ในระดับปานกลาง มีการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพช่องปาก และแรงจูงใจในการป้องกันโรคฟันผุ อยู่ในระดับมาก และมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยอายุ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01, ปัจจัยความรู้ จำนวนเงินที่ได้จากผู้ปกครองต่อวัน การรับรู้ประโยชน์ของการดูแล

สุขภาพช่องปาก และแรงจูงใจในการป้องกันโรคฟันผุ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ พฤติกรรม การดูแลสุขภาพช่องปาก การป้องกัน โรคฟันผุ